

**KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC...**

(Tiếp theo trang 1)

Tổ chức khu cách ly và có phác đồ điều trị đối với những người nghi nhiễm Covid-19.

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng, công tác phòng, chống dịch được thực hiện rất nghiêm túc. Khách đến Công ty được yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và đo thân nhiệt. Với 7.000 lao động, trong đó có 56 chuyên gia là người Trung Quốc, Đài Loan, Công ty tổ chức cấp khẩu trang, đo thân nhiệt và khám sức khỏe; những chuyên gia là người Trung Quốc, Đài Loan trở lại sau tết đều được cách ly và kiểm tra sức khỏe hàng ngày.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác phòng, chống dịch của Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ và Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng; đề nghị đơn vị và doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân và người lao động trong phòng, chống dịch.

Tại đến A Sào, rút kinh nghiệm từ nhắc nhở của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 9/2, lần kiểm tra này công tác phòng, chống

dịch có chuyển biến rõ rệt. Ban Quản lý đến đã thành lập trạm gác, chuẩn bị khẩu trang và dung dịch sát khuẩn; các lối đi đều có thùng bảo vệ cầu khách đeo khẩu trang khi vào dâng hương. Đánh giá cao chuyển biến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã An Thái và Ban Quản lý đến A Sào, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức trong công tác phòng, chống dịch.

\* Cũng trong buổi sáng cùng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ thi công Tượng đài Quốc Công Tiết Chế Hưng

Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quỳnh Giao nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công trình Tượng đài Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn nằm trong quần thể di tích lịch sử định, đền, bển tượng A Sào. Sau một thời gian thi công, đến nay công trình cơ bản hoàn thành phần điêu khắc tượng đá. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 30/4. Quá trình kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu đơn vị thi công cùng với việc bảo đảm tiến độ thi công theo kế hoạch để ra chủ trương bảo đảm về mỹ thuật, chỉ đạo công tác an toàn vệ sinh lao động.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quỳnh Giao nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong hai ngày 23 - 24/2. Đây là đơn vị được huyện Quỳnh Phụ chọn tổ chức đại hội điểm. Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội cơ bản hoàn tất, trong đó công tác phòng, chống dịch Covid-19 được địa phương quan tâm. Ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của cấp ủy, chính quyền địa phương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ xã là sự kiện chính trị quan trọng với nhiều đại biểu tham gia, bên cạnh việc chuẩn bị tốt các nhiệm vụ cho Đại hội cần chú trọng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội.

**THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (khu B, C, D, E); Sáp nhập tổ dân phố thuộc thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư; Thành lập tổ dân phố thuộc phường Quang Trung, thành phố Thái Bình.

Sau khi các đại biểu, thảo luận, đóng góp ý kiến, Thường trực HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung các tờ trình và dự thảo nghị quyết, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết và các tài liệu liên quan theo đúng quy trình, quy định, đúng kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để kỳ họp diễn ra đúng quy định, bảo đảm chất lượng của kỳ họp không giấy tờ.

Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác.

**TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG...**

(Tiếp theo trang 1)

\* Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà vừa tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi và hỗ trợ đoàn viên, người lao động khẩu trang phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Tại buổi truyền thông, 620 đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Tiên Phong, xã Hồng An và hơn 1.000 đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Plummy Garment Việt Nam, thị trấn Hưng Nhân được thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Sở Y tế thông tin những nội dung cơ bản về tình hình dịch bệnh, cách thức nhận biết triệu chứng khi mắc Covid-19; phương pháp cách ly, cách vệ sinh phòng, chống dịch bệnh, hướng dẫn cách đeo khẩu trang; những khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch... Thông qua buổi tuyên truyền, đoàn viên và người lao động nhận biết và hiểu rõ hơn về dịch bệnh cũng như cách phòng, chống dịch, từ đó yên tâm trong lao động sản xuất.

Cũng tại buổi truyền thông, Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà đã hỗ trợ kinh phí cho Công đoàn Công ty TNHH Tiên Phong mua 2.500 khẩu trang vải, Công đoàn Công ty TNHH Plummy Garment Việt Nam mua 3.500 khẩu trang vải phát cho đoàn viên, người lao động để phòng, chống dịch.

**Hơn 300 cán bộ, viên chức, người lao động ngành Y tế tham gia hiến máu tình nguyện**

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với

ngành Y tế vừa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.

Với thông điệp ý nghĩa "Blouse trắng, Trái tim hồng", hơn 300 cán bộ, công chức,

viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên ngành Y tế đã đăng ký tham gia hiến máu. Qua kiểm tra, sàng lọc, Ban tổ chức đã thu được hơn

280 đơn vị máu an toàn, bổ sung vào kho máu dự trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, phục vụ công tác cấp cứu, điều trị.

Sau tết Nguyên đán thường xảy ra tình trạng khan hiếm máu. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nguồn máu dự trữ tại các bệnh viện càng trở nên khan hiếm hơn. Vì thế,

việc hiến máu tình nguyện của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên ngành Y tế mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của người thầy thuốc trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

HOÀNG LANH

**ĐÔNG HƯNG**

**Tiêu hủy 1.806 con gia cầm nhiễm cúm A/H5N6**

Từ ngày 17/2 đến nay, tại xã Đông Lĩnh (Đông Hưng) xuất hiện ổ dịch cúm A/H5N6 trên đàn gia cầm tại 2 hộ chăn nuôi. Đây là ổ dịch đầu tiên của tỉnh nên huyện Đông Hưng và các cơ quan chức năng đã kiểm tra, phối hợp cùng các hộ chăn nuôi tiến hành tiêu hủy gia cầm mắc bệnh theo đúng quy trình, quy định.

Ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 đầu tiên xuất hiện trên đàn gà và ngan của gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn, thôn Xuân Phong, sau đó là hộ ông Nguyễn Văn Khiêm cùng thôn. Gia cầm mắc bệnh có các biểu hiện ốm rã rạc, sốt, bỏ ăn, sung mào tích và chết... 2 hộ chăn nuôi đã kịp thời thông báo cho chính quyền xã ngay khi phát hiện gia cầm của gia đình bị ốm. Ngay sau khi nhận được thông tin, Chi cục Chăn nuôi

và Thú y, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã về kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp tại 2 hộ chăn nuôi có gia cầm nhiễm bệnh. Qua kiểm tra lâm sàng, mổ khám, xét nghiệm chẩn đoán virus cúm gia cầm, các cấp, các ngành liên quan và huyện Đông Hưng đã chỉ đạo 2 hộ thu gom toàn bộ gia cầm chôn sâu, xử lý hóa chất và rắc vôi bột theo đúng quy định. Tổng số gia cầm của 2 hộ đã tiêu hủy là 1.806 con; trong đó có 490 con gà, 436 con ngan, 810 con vịt trời, 20 con ngỗng, 50 con chim bồ câu.

Để bao vây không chế, không để dịch lây lan ra diện rộng, huyện Đông Hưng đã chỉ đạo xã Đông Lĩnh khẩn trương tiến hành kiểm tra, thống kê, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm của các hộ chăn nuôi tại địa bàn, đặc biệt

là các hộ chăn nuôi liên kế với 2 hộ xuất hiện dịch cúm. Tiếp nhận vắc-xin và hóa chất được cấp, mua vôi bột tổ chức tiêu độc, khử trùng môi trường để tiêu diệt mầm bệnh tại 2 hộ có gia cầm nhiễm dịch cúm 1 lần/ngày, liên tục từ 7 - 10 ngày và tại thôn có dịch 2 lần/tuần và trên toàn xã.

UBND huyện cũng đã triển khai công tác tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm, đồng thời chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm trên đàn gia cầm. Tăng cường tuyên truyền các hộ chăn nuôi áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm theo hướng dẫn của cấp trên.

ĐỖ HIỀN



Đưa gia cầm nhiễm dịch cúm A/H5N6 đi tiêu hủy.

**THÁI THỤY**

**Hiệu quả mô hình camera giao thông**

Qua một thời gian triển khai thực hiện mô hình camera giao thông trên địa bàn huyện Thái Thụy cho thấy hiệu quả tích cực trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Nhiều vụ tai nạn giao thông, vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn huyện được điều tra, làm rõ nhờ có hệ thống camera giao thông.

Thái Thụy là huyện ven biển có địa bàn rộng với 48 xã, thị trấn, tiếp giáp với thành phố Hải Phòng. Những năm qua, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện có chiều hướng diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Công an huyện Thái Thụy đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó tham mưu để huyện phê duyệt, triển khai dự án lắp đặt camera giao thông trên địa bàn. Ngày 19/7/2019, HĐND huyện Thái Thụy đã phê duyệt để xuất chủ trương đầu tư dự án lắp thiết bị camera giao thông trên địa bàn huyện và giao Công an huyện làm chủ đầu tư dự án. Tổng mức đầu tư của dự án gần 5 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách huyện. Quy mô dự án, đầu tư lắp đặt 100 mắt camera tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm trên địa bàn huyện, thời gian thực hiện từ năm 2019 - 2021; lắp đặt hệ thống dây dẫn và cung cấp điện, đường truyền internet ổn định... bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục; đặt hệ thống ghi hình, màn hình tại trụ sở Công an huyện. Dự án này sẽ được phân kỳ thành 3 giai đoạn: giai đoạn 1 năm 2019 lắp đặt 46 mắt camera ở 46 điểm nút giao thông tại các trục đường trên địa bàn huyện; giai đoạn 2 năm 2020 lắp đặt 22 mắt camera ở 22 điểm nút tại các trục đường giao thông các xã trong huyện; giai đoạn 3 năm 2021 lắp đặt 22 mắt camera tại 22 điểm nút



Một số điểm trên quốc lộ 37 đoạn qua thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) đã được lắp camera.

giao thông tại các trục đường phụ ở các xã trong huyện.

Thượng tá Bùi Quang Tiến, Phó Trưởng Công an huyện cho biết: Năm 2019, Công an huyện đã triển khai thực hiện dự án lắp thiết bị camera giao thông trên địa bàn huyện, trong đó đã lắp đặt được 46 mắt camera ở 46 điểm nút giao thông tại các trục đường giao thông trên địa bàn huyện. Các mắt camera giám sát được lắp đặt đều có hình ảnh đạt chuẩn

HD, có khả năng nhìn xa, có hệ thống đèn Led để ghi hình ảnh vào ban đêm... Năm 2020, Công an huyện tiếp tục triển khai thực hiện lắp đặt hệ thống camera giao thông theo giai đoạn 2 của dự án.

Cũng theo Thượng tá Bùi Quang Tiến: Ngay sau khi lắp đặt hệ thống camera giao thông đã phát huy hiệu quả, giúp Công an huyện nâng cao tỷ lệ điều tra phá án thành công trong năm 2019 đạt trên 80% số vụ, phạm

pháp hình sự được kéo giảm so với năm 2018. Nhiều vụ tai nạn giao thông, vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn huyện được điều tra, làm rõ nhờ có hệ thống camera giao thông. Điển hình như vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 26/10/2019, tại quốc lộ 37B, đoạn qua địa bàn xã Thái Tân (Thái Thụy). Sau khi gây tai nạn giao thông đối tượng và phương tiện đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo vụ việc, Công an huyện đã tiến

hành khám nghiệm hiện trường, tập trung lực lượng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, trong đó có trích xuất hình ảnh từ điểm lắp camera giao thông trên trục đường quốc lộ 37B để truy tìm đối tượng, phương tiện gây tai nạn giao thông. Đến ngày 27/10/2019, Công an huyện đã xác định được đối tượng gây ra vụ tai nạn trên là ông Đỗ Xuân Dũng, sinh năm 1959, trú tại thôn Tân Xuân, xã Thái Thành. Thời điểm gây tai nạn, ông Dũng điều khiển xe ô tô mang nhãn hiệu Toyota Vios, biển kiểm soát 17A-078.34. Hiện nay, Công an huyện đã điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý đối tượng gây ra vụ tai nạn theo quy định của pháp luật. Hay như nhờ có hệ thống camera giao thông đã giúp Công an huyện điều tra, làm rõ vụ án cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn hai xã Thụy Xuân, Thụy Liên vào các ngày 15/11 và 18/11/2019. Đến ngày 19/11/2019, Công an huyện đã truy bắt được đối tượng gây ra vụ án là Nguyễn Phú Anh, sinh năm 1988, trú tại thôn Nguyệt Áng, xã Thái Sơn, huyện An Lão (thành phố Hải Phòng). Trong tháng 11/2019, Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phú Anh về tội cướp giật tài sản theo quy định của pháp luật.

Có thể thấy, mô hình lắp đặt camera giao thông tại huyện Thái Thụy đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông... Mô hình này đang được các cấp, ngành của tỉnh, huyện, nhất là nhân dân huyện Thái Thụy đánh giá rất cao về tính hiệu quả cũng như đóng góp tích cực. Đây thực sự là một biện pháp phòng ngừa đạt hiệu quả cao, rất cần được tổng kết, rút kinh nghiệm để nhân rộng tại các địa phương khác trong tỉnh vào thời gian tới.

TRẦN TUẤN

**Kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc giảm 31,3%**



Ngành hàng dệt, sợi với thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc đang gặp khó khăn.

Theo Sở Công Thương, kim ngạch xuất khẩu tháng 1/2020 của các doanh nghiệp trong tỉnh vào thị trường Trung Quốc chỉ đạt 9,4 triệu USD, giảm 31,3% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện trên địa bàn tỉnh có 39 doanh nghiệp duy trì xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Trung Quốc với các nhóm hàng: may mặc, dệt, sợi, nông sản và thực phẩm chế biến. Sự sụt giảm kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc và dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp tại các tỉnh, thành phố của Trung Quốc. Để phòng, chống dịch Covid-19, phía Trung Quốc đã áp dụng nhiều biện pháp, trong đó có biện pháp khoanh vùng, cách ly khiến nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tạm dừng hoạt động nhập khẩu hàng hóa. Mặc dù hiện nay, các doanh nghiệp phía Trung Quốc đã nhập khẩu trở lại vì dấu hiệu dịch bệnh giảm và có khả năng kiểm soát được; tuy nhiên việc xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra chậm, dự báo kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc trong tháng 2 sẽ vẫn thấp hơn so với tháng 1 và giảm so với cùng kỳ năm 2019.

KHÁC QUẢN

**THÔNG BÁO Về việc thành lập Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế Thái Bình**

Thực hiện Quyết định số 77/QĐ-BTC ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thái Bình, Cục Thuế tỉnh Thái Bình thông báo tới các tổ chức, cá nhân một số nội dung sau:

1. Thành lập Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thư trên cơ sở hợp nhất Chi cục Thuế thành phố Thái Bình và Chi cục Thuế huyện Vũ Thư. Địa điểm đặt trụ sở: Đường Võ Nguyên Giáp, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (Trụ sở Chi cục Thuế Thành phố).

Thành lập Chi cục thuế khu vực Quỳnh Phụ - Hưng Hà trên cơ sở hợp nhất Chi cục Thuế huyện Quỳnh Phụ và Chi cục Thuế huyện Hưng Hà. Địa điểm đặt trụ sở: Đường Đào Đình Luyện, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (Trụ sở Chi cục Thuế huyện Quỳnh Phụ).

Thành lập Bộ phận "Một cửa" tại trụ sở Chi cục Thuế huyện Vũ Thư và Chi cục Thuế huyện Hưng Hà để tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính của người nộp thuế.

2. Để chuẩn bị cho việc bàn giao, các chi cục thuế: thành phố Thái Bình, Vũ Thư, Quỳnh Phụ và Hưng Hà sẽ tạm ngừng phục vụ người nộp thuế từ 17 giờ ngày 28/02/2020 (Thứ sáu) đến 08 giờ ngày 02/3/2020 (Thứ hai). Trong thời gian tạm ngừng phục vụ, các ứng dụng liên quan đến khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, quyết toán thuế thu nhập cá nhân (iHTKK, NTDĐT, eTax, QTT-TNCN) của NNT thuộc các chi cục thuế trên tạm ngừng hoạt động.

Sau 08 giờ 00 ngày 02/3/2020, Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thư và Chi cục Thuế khu vực Quỳnh Phụ - Hưng Hà chính thức đi vào hoạt động, các ứng dụng trên hoạt động bình thường.

Cục Thuế trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết, chủ động liên hệ công tác.

CỤC THUẾ TỈNH THÁI BÌNH